

Số: /BC-UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn xã Hoàng Trường

Thực hiện Công văn số 03/UBND-NV, ngày 19/01/2024 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc tăng cường Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn huyện.

UBND xã Hoàng Trường báo cáo Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn xã Hoàng Trường với các nội dung cụ thể như sau:

1. Công tác thông tin tuyên truyền

UBND xã Hoàng Trường đã tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Tuyên truyền cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tăng ni, phật tử và nhân dân toàn xã thực hiện việc trang trí khánh tiết, khuôn viên và thực hiện việc treo cờ Tổ quốc nhằm phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở thờ tự phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán, không hành nghề mê tín dị đoan.

2. Thực hiện treo cờ Tổ quốc

Trên địa bàn xã, các cơ sở Tôn giáo, tín ngưỡng, tại nhà thờ các dòng họ và các hộ gia đình trên địa bàn xã đều đồng loạt thực hiện việc treo cờ Tổ quốc từ ngày 02/02/2024 tức từ ngày 23 tháng chạp năm Quý Mão).

3. Công tác thăm hỏi, tặng quà.

UBND xã tổ chức tọa đàm cuối năm, gặp gỡ với đại diện các cơ sở tín ngưỡng, đại diện hội đồng quản tộc các dòng họ, trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đưa ra định hướng phát triển trong năm 2024 để các thành phần tham gia tiếp tục vận động con cháu thực hiện tốt các quy định của pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu.

Tổ chức thăm hỏi và tặng quà tại Chùa Bụt.

Tặng 39 suất quà cho các cơ sở tín ngưỡng, nhà thờ các dòng họ trên địa bàn xã nhân dịp tọa đàm cuối năm.

Thăm hỏi và tặng quà cho 21 trường hợp đang hưởng chế độ người có công với cách mạng ốm đau, bệnh nặng.

Phối hợp với MTTQ xã, Đoàn Thanh niên và các đơn vị cấp huyện tặng 1230 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi trong

dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tóm lại, Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tín ngưỡng được ổn định, Mặc du nhân dân và du khách thập phương đến du xuân và thực hành các nghi thức tại các cơ sở, đặc biệt là tại khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường rất đông nhưng không xảy ra tình trạng mất an ninh trật.

Vậy UBND xã Hoằng Trường báo cáo về Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn xã để UBND huyện nắm bắt tình hình và tổng hợp báo cáo cấp trên.

Nơi nhận:

- UBND huyện Hoằng Hóa (b/c);
- TT ĐU-TT HĐND xã (b/c);
- MTTQ và các tổ chức CT-XH;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Nam